

Chi Tran

BỨC THỜI GIAN TRÊN THIÊN ĐÀNG

CÓ U BÉ VIẾT THỜI GIAN ĐÓN THIÊN ĐẠNG MẸNG SINH NHẬT BỐ, LỜI HỜI ĐÁP KHI NHIỀU NGƯỜI RỜI NƠI CỜ T

"CHÚ BỐ U ĐI NƠI, CHÚ CÓ THỂ MANG LÁ THỜ NÀY LÊN THIÊN ĐÀNG NHÂN NGÀY SINH NHẬT BỐ CHÁU ĐƯỢC KHÔNG ?"

BỐN CÓ NGHĨ THIÊN ĐÀNG THỜ T SẼ ĐANG TỜ NỜ ? CÓ MỜ T CỜ U BÉ TIN VÀO ĐI U ĐÓ VÀ VIẾT THỜI GIAN ĐÓN BỐ MÌNH ĐANG Ở TRÊN THIÊN ĐÀNG ĐỂ Y.

CÁCH ĐÂY VÀI TUẦN, MỜ T CỜ U BÉ 7 TUẦN CÓ TÊN JASE HYNDMAN TỜ TAY VIẾT MỜ T LÁ THỜ GIAN ĐÓN CHO BỐ MÌNH TRÊN THIÊN ĐÀNG. VỚI NHỜ NG NÉT CHỜ NGƯỜI CHỜ NGƯỜI CỜ TRỜ CON, JASE VIẾT BÊN NGOÀI PHONG BÌ ĐỜNG LÁ THỜ RỜNG : "CHÚ BỐ U ĐI NƠI, CHÚ CÓ THỂ MANG LÁ THỜ NÀY LÊN THIÊN ĐÀNG NHÂN NGÀY SINH NHẬT BỐ CHÁU ĐƯỢC KHÔNG ?

CỜ MỜ N CHỨ!"

ĐÓ LÀ LỜI NHỜ N CỜ A CỜ U BÉ JASE HYNDMAN GIAN ĐÓN CÁC CHÚ NHÂN VIÊN BỐ U ĐI N. BỐ CỜ A JASE ĐỜ T NGỜ T QUA ĐỜ I VÀO THÁNG 05/2014 LÚC MỜ I 28 TUẦN. HIỜ N TỜ I JASE ĐANG SỜ NG CÙNG MỜ VÀ CHỜ GÁI NIEVE (10 TUẦN) TRONG NGÔI NHÀ NHỜ CỜ A GIA ĐÌNH Ở THỜ TRỜ N BATHGATE, SCOTLAND. NĂM NÀO CHỜ EM JASE CÙNG TỜ CHỜ C SINH NHẬT CHO BỐ, KỜ CỜ KHI BỜ ĐÃ LÊN THIÊN ĐÀNG VÀ MÃI MÃI KHÔNG QUAY VỜ NỜ A. TUY NHIÊN, SINH NHẬT NĂM NAY CỜ A BỜ JASE LỜ I CÓ MỜ T Ý NGHĨA VỜ CÙNG ĐỜ C BỜ T. VÀI TUẦN SAU KHI NHẾT LÁ THỜ VÀO THÙNG THỜ, JASE NHỜ N ĐỜ C MỜ T BỜ C THỜ HỜ I ĐÁP CỜ A BỜ U ĐI N HOÀNG GIA ANH, NỜ I DUNG NHỜ SAU:

VÀ ĐÂY LÀ HỜI ĐÁP CỜ A BỜ U ĐI N HOÀNG GIA ANH.

"JASE THÂN MỜ N,

TRONG KHI GIAN LÁ THỜ CỜ A CHÁU, BỜ N CHÚ NHỜ N THỜ Y CÓ MỜ T VÀI SỜ LO LỜ NG. VỜ VỜ Y, CHÚ CHỜ MUỜ N NHÂN CỜ HỜ I NÀY ĐỜ LIÊN LỜ C VỜ I CHÁU VỜ VIỜ C BỜ N CHÚ ĐÃ THÀNH CÔNG TRONG VIỜ C GIAN LÁ THỜ CỜ A CHÁU ĐỜ N CHO BỜ CHÁU TRÊN THIÊN ĐÀNG. ĐÂY LÀ MỜ T THÁCH THỜ C KHỜ NHỜ T KHI BỜ N CHÚ PHỜ I NẾ MỜ Y NGÔI SAO VÀ CÁC THIÊN THỜ KHÁC TRÊN ĐỜ ĐỜ NG ĐỜ N THIÊN ĐÀNG ĐỜ Y.

DÙ SAO THỜ CHÁU HẦY YÊN TRÍ RỜNG BỜ U PHỜ M ĐỜ C BỜ T QUAN TRỜ NG NÀY ĐÃ ĐỜ C GIAN ĐI RỜ I NHỜ. Ở U TIÊN CỜ A BỜ U ĐI N HOÀNG GIA ĐÓ LÀ CHUYỜ N THỜ TỜ CỜ A KHÁCH HÀNG ĐỜ N NỜ I AN TOÀN. CHÚ BỜ T LÁ THỜ NÀY QUAN TRỜ NG VỜ I CHÁU NHỜ THỜ NÀO. CHÚ SỜ TIỜ P TỜ C LÀM MỜ I CÁCH ĐỜ ĐỜ M BỜ O NỜ ĐỜ C CHUYỜ N ĐỜ N THIÊN ĐÀNG AN TOÀN NHỜ.

THÂN ÁI,

SAM MILLGAN

TRỜ LÝ VĂN PHÒNG CHUYỜ N PHÁT"

LÁ THỜ NÀY ĐỜ C TIỜ T LỜ BỜ I CỜ TERI COPLAND, MỜ CỜ A JASE. CỜ CHO BỜ T CỜ U

NHÓC CHỈ MUỐN GIỚI CHO BỐ MÌNH MỘT TẤM BẰNG THẠCH, VÌ THEO SUY NGHĨ NON NỢT CỦA CÔ U BÉ THÌ TẤT CẢ MẸI NGƯỜI ĐỀU NÊN ĐƯỢC NHẬN MỘT TẤM BẰNG THẠCH VÀO NGÀY SINH NHẬT CỦA MÌNH, NGAY CẢ KHI HỌ KHÔNG NHẬN ĐƯỢC MÓN QUÀ NÀO CẢ.

JASE RẤT NHẪN BÈ VÀ TÍNH CÁCH CÔ U BÉ CŨNG ĐỀU THƯỜNG GIỚING Y HẾT BÈ. BÂY GIỜ KHI KHÔNG CÒN BÈ Ở BÊN, CÔ U BÉ LUÔN XEM LỜI NHỜNG TẤM BẰNG CŨ CỦA BỐ VÀ ĐƯỢC NHỜNG CÂU CHUYỆN VÀ NHỜNG LỜI NHỜN MÀ BỐN BÈ CỦA ANH VIẾT TRONG CỤN SỔ LƯU NIỆM.

MẸ JASE LÀ TERI CŨNG KHÔNG QUÊN CẢ MẸN BẰNG ĐẲN HOÀNG GIA VÌ ĐÃ CÓ HÀNH ĐỘNG VÔ CÙNG Ý NGHĨA DÀNH CHO CON TRAI MÌNH. CÔ NÓI RẰNG HỌ CÓ THỂ PHỤT LẠ LÁ THỂ ĐI NHỜNG HỌ ĐÃ KHÔNG LÀM NHỜ VẬY. LÁ THỂ HỌ ĐÁP CẢ HỌ KHIẾN CHO JASE RẤT VUI VÌ BIẾT RẰNG BỐ EM SẼ NHẬN ĐƯỢC CẢ THỂ TỬ TRÊN THIÊN ĐÀNG.

(NH: DAILY MAIL)